

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ HOÀNG HỢP
CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Bài TT: Triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động
(eTax Mobile hỗ trợ người nộp thuế)
(Phát sóng ngày 13/11/2023 đến ngày 15/11/2023)

I. Nhạc hiệu.

II. Lời chào:

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe Chuyên mục chuyển đổi số của Đài TT xã Hoàng Hợp.

Kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân!

Ngày 10 tháng 6 năm 2022 Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1262/QĐ-CT về việc triển khai diện rộng ứng dụng eTax Mobile dành cho người nộp thuế là cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc sử dụng ứng dụng eTax Mobile không chỉ phục vụ cho người nộp thuế là cá nhân mà còn đem lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và xã hội nói chung. Ứng dụng này nhằm đảm bảo mục tiêu mà Chính phủ đề ra trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; trong đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2025 (có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động). Etax Mobile là một trong những ứng dụng mới tương thích tốt trên cả 2 nền tảng phổ biến iOS và Android trên điện thoại thông minh, dễ sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu các vấn đề liên quan về thuế như: Thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy..., đồng thời cho phép nộp thuế trực tuyến bằng chuyển khoản.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số trong năm 2023, UBND xã Hoàng Hợp phối hợp với Chi cục Hoàng hóatriển khai trên phạm vi toàn xã về Ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile). Đối tượng chủ yếu sử dụng eTax Mobile bao gồm: hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, nộp lệ phí trước bạ chuyển nhượng bất động sản, ô tô, xe máy..., hộ gia đình nộp thuế SDĐ phi nông nghiệp.... Với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet; không phải đến trực tiếp tại kho bạc hay ngân hàng mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhanh chóng, chính xác.

Với ứng dụng Etax Mobile, người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet; không phải đến trực tiếp tại kho bạc hay ngân hàng mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhanh chóng, chính xác. Qua đó, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chủ động được công việc cá nhân. Đặc biệt eTax Mobile còn giúp người nộp thuế dễ dàng quản lý, theo dõi, tra cứu thông báo thuế, đối chiếu giao dịch nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, thông tin nộp thuế được đảm bảo an toàn và bảo mật. Với cơ quan thuế, ứng dụng góp phần giảm thủ tục hành chính; giảm thời gian, nhân lực thu thuế trực tiếp đến người nộp thuế, góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế.

Trong quá trình triển khai cài đặt Ứng dụng Etax Mobile và đăng ký tài khoản nếu có vướng mắc đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp với KTNS xã Hoàng Hợp

Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của chuyên mục chuyển đổi số xã Hoàng Hợp ! Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

Xin chào và hẹn gặp lại tại bản tin lần sau!

(Nhạc hiệu)

**PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP**

**PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Công**